



เลขที่...
วันที่ ๖ ต.ค. ๖๕
เวลา...

ที่ ชย ๑๓๑๘/๓๑๙๐

ที่ว่ากรมอำเภอเทพสถิต
ถนนสุนทรารายณ์ ชย ๓๖๒๓๐

๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง
กำนันทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
ด่วนที่สุด ที่ ชย (กปภจ) ๐๐๒๑/ว ๒๘๗ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยอำเภอเทพสถิตได้รับแจ้งจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศ ฉบับที่ ๒ (๒๕๙/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ แจ้งว่า พายุ
ดีเปรสชันบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกได้ทวีกำลังขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “โนรู (NORU)” คาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้น
ฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ ๒๗ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ส่งผลทำให้ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงในช่วงวันที่ ๒๗ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยจากพายุโซนร้อน “โนรู (NORU)”
อำเภอจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการตามหนังสือในราชการกองอำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ชย (กปภจ) ๐๐๒๑/ว ๒๘๗ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน
๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

เรียน นายทศ ออบ.บ้านไร่

เพื่อโปรดทราบ

แจ้ง.....

เห็นควรพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวลลิตา จังโกฏี)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสีธา ภูเอี่ยม)
นายอำเภอเทพสถิต

จ.อ.

(นายวุฒิ ทุ่งกุศล)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(นายศุภกฤษ สุวานเจริญ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ที่ทำการปกครองอำเภอ

ฝ่ายความมั่นคง

โทร ๐๔๔-๘๕๗๑๐๕

โปรดส่งกา

(นายมนตรี สถิรวาวัฒน์)

นายกรณิศ เขตจันทัก



หนังสือในราชการกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
ด่วนที่สุด

ที่ ชย (กปภจ) ๐๐๒๑/ว ๒๕๖๕

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕

จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ/ผู้อำนวยการจังหวัด

ถึง นายอำเภอ/ผู้อำนวยการอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๕ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดชัยภูมิ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ทุกแห่ง นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ/รองผู้อำนวยการจังหวัด และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ/ผู้อำนวยการท้องถิ่น

ด้วยกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง กอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศ ฉบับที่ ๒ (๒๕๔/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. แจ้งว่า เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. พายุโซนร้อนกำลังแรง "โนรู (NORU)" บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก (เวลา ๑๖.๐๐ น. ทวีกำลังเป็นพายุไต้ฝุ่น "โนรู (NORU)") เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางใต้เล็กน้อย จะเคลื่อนผ่านสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ลงทะเลจีนใต้ตอนกลาง ในช่วงวันที่ ๒๕ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ คาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบน ในช่วงวันที่ ๒๗ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ส่งผลทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ประกอบกับกองอำนาจการน้ำแห่งชาติได้มีประกาศฉบับที่ ๔๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ ให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง โดยจังหวัดชัยภูมิมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง ระหว่างวันที่ ๒๗ กันยายน ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๖ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองชัยภูมิ หนองบัวระเหว แก้งคร้อ บ้านแท่น ภูเขียว และอำเภอคอนสวรรค์

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง ที่อาจเกิดขึ้นจึงให้ส่วนราชการ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ ดังนี้

๑. ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวลือจากทางราชการ เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนัก ปริมาณฝนตกสะสม และสถานการณ์น้ำในลำน้ำ รวมทั้งแหล่งน้ำธรรมชาติบางพื้นที่ที่ฝนตกหนักอยู่ในเกณฑ์น้ำมาก โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำ ริมแม่น้ำ ชุมชนเมือง อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง และให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชน ผ่านอุปกรณ์ที่มีใบแจ้งที่ เช่น หอเตือนภัย หลอดกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อม ป้องกันและปฏิบัติตัวให้เกิดความปลอดภัย โดยเน้นย้ำให้ระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะในจุดที่มีน้ำท่วมขัง ตลอดจนระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้า

๒. เตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุ เครื่องจักรกล เครื่องมืออุปกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำให้ติดตั้งประจำพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่มีน้ำท่วมขังรอการระบาย หากมีระดมน้ำที่อาจส่งผลกระทบต่อในพื้นที่ให้ดำเนินการสูบน้ำทันที และกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ รวมทั้งให้การช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนให้อพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวตามแผนที่กำหนดไว้ และให้บูรณาการหน่วยงานพลเรือน ทหาร เครือข่ายอาสาสมัคร จิตอาสา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ภาคเอกชน ในการปฏิบัติงาน

๓. สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะถ้ำน้ำตก ถ้ำลอด หากมีฝนตกหนัก หรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัย ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบประกาศแจ้งเตือน และปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๔. เฝ้าระวัง ตรวจสอบความแข็งแรงและความสามารถการรองรับปริมาณน้ำฝนของสถานที่ใช้กักเก็บน้ำ พังกั้นน้ำ ประตูน้ำ และวางแผนบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ และระดับน้ำในลำน้ำ

๕. หากเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้น ขอให้ยึดแนวทางการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนเผชิญเหตุในแต่ละระดับ

ทั้งนี้ ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ แจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวด้วย หากมีสถานการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ ให้รายงานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ ทราบทันที ทางหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๓๓๒๕ และหมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๕๙๗๖ ๐๕๐๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ



(นายสมบัติ ไตรศักดิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ผู้ว่าการจังหวัด

Handwritten mark

กรมกฤษฎีกา

ที่ ขย (กบรจ) ๐๑๒๑/ว ๒๕๖๕



รับที่ ๑๒๑๐, ๒๕๖๕
วันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ขย ๓๖๐๐๐

๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย รวมทั้งสถานการณ์และผลกระทบจาก "พายุโนรู"

เรียน นายอำเภอ/ผู้อำนวยการอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสั่งการของประธานในที่ประชุมศูนย์บัญชาการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ มีข้อสั่งการให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย รวมทั้งสถานการณ์และผลกระทบจาก "พายุโนรู" ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน - ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ประกอบกับประเด็นข้อสั่งการของประธานในที่ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ในกรณีนี้ เพื่อให้การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย รวมทั้งสถานการณ์และผลกระทบจาก "พายุโนรู" เป็นไปตามข้อสั่งการฯ จึงขอให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ ติดตามสถานการณ์พายุโนรู รวมทั้งประเมินสถานการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ อาทิ ปริมาณฝน น้ำท่า การระบายน้ำจากเขื่อน และอ่างเก็บน้ำ ขนาดต่าง ๆ ในพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานการณ์อุทกภัย และดินโคลนถล่ม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้อำเภอในแต่ละระดับ พร้อมทั้งแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยทราบถึงสถานการณ์เป็นระยะ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัย และช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ

๒. กำชับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย โดยกำหนดพื้นที่ การกิจ และมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ จัดกำลังเครื่องจักรกลสาธารณภัย อาทิ เครื่องสูบน้ำ เรือยนต์สูบน้ำ เรือท้องแบน ฯลฯ เตรียมความพร้อมในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อให้พร้อมเผชิญเหตุ และให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๓. เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ ให้เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ให้ทั่วถึง และรวดเร็วโดยเฉพาะในเรื่องการดำรงชีพในขณะที่ยังมีสาธารณภัย ให้จัดชุดปฏิบัติการจากฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ มูลนิธิ อาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา เร่งเข้าคลี่คลายสถานการณ์ พร้อมทั้งดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านต่าง ๆ ตลอดจนจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในการประกอบเลี้ยง การแจกจ่ายถุงยังชีพตามวงรอบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

๔. หากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงในพื้นที่ ให้ผู้อำนวยการสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัย หรือศูนย์พักพิงที่จัดเตรียมไว้โดยทันที โดยให้ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายอาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา เข้าดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบ

๕. สำหรับอำเภอที่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้จัดตั้งศูนย์พักพิง และวางแผนการบริหารจัดการ เพื่อรองรับการอพยพอย่างเป็นระบบ

/๑ สำหรับ อำเภอ...

๖. สำหรับอำเภอที่มีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ให้มอบหมายหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล เช่นบริเวณน้ำตก ถ้า กำหนดมาตรการในการแจ้งเตือน การปิดกั้น หรือห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่

๗. ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอที่ได้รับผลกระทบ สรุปสถานการณ์ และรายงานให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิทราบอย่างต่อเนื่อง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

๘. ให้ดำเนินการตามข้อสั่งการของประธานในที่ประชุมศูนย์บัญชาการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยตาม QR Code ที่ปรากฏด้านท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมบัติ ไตรศักดิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
ผู้อำนวยการจังหวัด



สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ

โทร./โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๓๓๒๕

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานหลัก (ล) / หน่วยงาน สนับสนุน (ส)
๑.	การตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์	มอบหมายให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชัยภูมิ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอทุกอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เตรียมความพร้อมเผื่อระวางและติดตามสถานการณ์ อุทกภัยอย่างต่อเนื่อง ในวันที่ ๒๗ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ให้เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกล เรือ รถชุดตัดไฮดรอลิค ชุดเคลื่อนที่เร็วประจำพื้นที่ ในที่เกิดเหตุให้พร้อมปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง	๑) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ (ล) ๒) อำเภอทุกอำเภอ (ล) ๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง (ส)
๒.	ทำป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน	มอบหมายให้อำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ทำป้ายแจ้งเตือน ติดตั้งไฟสัญญาณ บริเวณฝายน้ำล้น หากอยู่ในระดับที่อันตราย และห้ามไม่ให้ขับขี่ยานพาหนะผ่าน หรือลงเล่นน้ำ	๑) อำเภอทุกอำเภอ (ล) ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง (ล)
๓.	การพร่องน้ำ การระบายน้ำ	มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการพร่องน้ำ ปริมาณน้ำในเขื่อน น้ำในอ่างเก็บน้ำ คลอง บึง แก้มลิง ในพื้นที่รับผิดชอบ	๑) โครงการชลประทานชัยภูมิ (ล) ๒) เขื่อนจุฬาภรณ์ (ล) ๒) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ (ล) ๓) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน (ล) ๔) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทวน (ล) ๕) อำเภอทุกอำเภอ (ล) ๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง (ส)
๔.	การดำเนินการแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำ	มอบหมายให้อำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ขยะมูลฝอย ลอกท่อ ตูดเลน อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	๑) อำเภอทุกอำเภอ (ล) ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง (ล)

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานหลัก (ล) /หน่วยงาน สนับสนุน (ส)
๕.	การเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการแพทย์วัสดุอุปกรณ์	มอบหมายให้โรงพยาบาลทุกแห่ง ประชุมวางแผน จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ดูแลสุขภาพผู้ประสบภัย เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ยาเวชภัณฑ์ โดยเฉพาะโรคที่มากับน้ำ สัตว์มีพิษ	๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ (ล) ๒) โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ (ล) ๓) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ (ล) ๒) อำเภอทุกอำเภอ (ส) ๓) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ส)
๖.	การสนับสนุนทรัพยากร	ให้หน่วยงานที่มีเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ รถชุดตัดไถครอลิค เรือ โดยเตรียมความพร้อมไว้ ณ ที่ตั้ง หากมีการสนับสนุน ร้องขอ	๑) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ (ล) ๒) โครงการชลประทานชัยภูมิ (ล) ๓) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ (ล) ๔) แขวงทางหลวงชัยภูมิ (ล) ๕) แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ (ล) ๖) อำเภอทุกอำเภอ (ล) ๗) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (ส) ๘) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง (ส)
๗.	การเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัย	๑) มอบหมายให้นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองครปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง อยู่ประจำ ณ ที่ตั้งเพื่อเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ อุทกภัย และบัญชาการเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุ ๒) ให้กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชัยภูมิ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ เตรียมกำลังพลสมาชิกในสังกัด ให้พร้อมออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน อาทิ การเร่งระบายน้ำ กำจัดวัชพืช ขยะมูลฝอยตามเส้นทางน้ำพื้นที่ที่ประสบภัย	(๑) นายอำเภอทุกอำเภอ (๒) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานหลัก (ล) /หน่วยงาน สนับสนุน (ส)
๘.	การบริหารจัดการระบบ ประปา	มอบหมายให้การประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาในพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ บริหารจัดการระบบประปาไม่ให้ เกิดปัญหาในการจ่ายน้ำประปา กรณีอุทกภัย	การประปาส่วนภูมิภาค ทุกสาขา ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
๙.	การแจ้งเตือน	๑) มอบหมายให้ อำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง แจ้งเตือน ให้ประชาชนทราบ เป็นระยะ โดยเฉพาะประชาชนที่มีอาคารบ้านเรือน ที่อยู่ริมน้ำ พื้นที่ลุ่มต่ำ เพื่อให้ประชาชนขนย้าย สิ่งของขึ้นที่สูง และอพยพ สัตว์เลี้ยง ไปยังพื้นที่ ปลอดภัย ๒) มอบหมายให้ อำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ ทุกครั้ง ให้เตรียมความพร้อม และทราบถึง สถานการณ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ใช้รถประชาสัมพันธ์	๑) สำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ (ล) ๒) อำเภอทุกอำเภอ (ล) ๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง (ล)
๑๐.	การแจ้งกระแสไฟฟ้ารั่ว	มอบหมายให้อำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ แขวงทางหลวงชัยภูมิ แขวงทางหลวงชนบท ชัยภูมิ หากพบกระแสไฟฟ้ารั่ว ชำรุด เพื่อดำเนินการ ตรวจสอบและแก้ไขโดยด่วน	๑) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทุกสาขา ในพื้นที่จังหวัด ชัยภูมิ (ล) ๒) แขวงทางหลวงชัยภูมิ (ล) ๓) แขวงทางหลวงชนบท (ล) ๔) อำเภอทุกอำเภอ (ล) ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง (ล)
๑๑.	การติดตั้งไฟสัญญาณ ป้ายแจ้งเตือน	มอบหมายให้แขวงทางหลวงชัยภูมิ แขวงทางหลวง ชนบทชัยภูมิ อำเภอทุกอำเภอ จัดป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายสัญญาณแจ้งเตือนน้ำท่วม ดินสไลด์ และป้ายแจ้ง เตือนบริเวณก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร เพื่อป้องกัน อุบัติเหตุ และประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ จิตอาสา จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแนะนำ เส้นทางเสี่ยงที่ปลอดภัย และเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ ไว้ให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง	๑) แขวงทางหลวงชัยภูมิ (ล) ๒) แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ (ล) ๓) อำเภอทุกอำเภอ (ล) ๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ (ล) ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง (ล)

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานหลัก (ล) /หน่วยงาน สนับสนุน (ส)
๑๒.	จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ บัญชาการเหตุการณ์	มอบหมายให้ อำเภอทุกอำเภอ องค์รปกครอง ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง รับแจ้งเหตุ และติดตามสถานการณ์ประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จังหวัด ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ และศูนย์ ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น ตลอด ๒๔ ชั่วโมง	๑) สำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ (ล) ๑) อำเภอทุกอำเภอ (ล) ๒) องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง (ส)
๑๓.	การให้ความช่วยเหลือ ประชาชน	มอบหมายให้อำเภอทุกอำเภอ องค์รปกครอง ส่วนท้องถิ่น เตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชน อาทิ จัดตั้งโรงครัว น้ำดื่ม อาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัย การจัดเตรียมพื้นที่อพยพ ศูนย์พักพิง ฯลฯ	๑) อำเภอทุกอำเภอ ๒) องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๔.	การจัดเตรียมถุงยังชีพ	มอบหมายให้อำเภอทุกอำเภอ ประสานองค์รปกครอง ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ จัดเตรียมถุงยังชีพ เครื่อง อุปโภค บริโภค น้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่าง ทัน่วงที	๑) องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง (ล) ๒) อำเภอทุกอำเภอ (ล) ๓) สำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ (ส)
๑๕.	เร่งรัดการก่อสร้างระบบ ป้องกันน้ำท่วม	มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการจังหวัดชัยภูมิ เร่งรัด ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ ชุมชนเมืองชัยภูมิ ให้แล้วเสร็จ	๑) สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ (ล)
๑๖.	การประสาน ความร่วมมือภาครัฐ และภาคเอกชน	มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดชัยภูมิ ประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การสาธารณกุศล สสำรวจเครื่องมือ อุปกรณ์ เรือ เครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกลที่ใช้ในงาน สาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับ สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น	๑) สำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ (ล) ๒) องค์การสาธารณกุศลในพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ ทุกแห่ง (ส)

ที่	ชื่อ	อำเภอ	เบอร์โทร
๑	ป้องกันเทศบาลเมืองชัยภูมิ	เมือง	๐๘ ๐๑๖๕ ๓๓/๕๘
๒	ป้องกัน ทต. บ้านค่าย	เมือง	๐๙ ๘๑๙๘ ๓/๐๖๕
๓	ป้องกัน ทต. โคกสูง	เมือง	๐๘ ๒๐๙๕ ๐๕๖๕
๔	ป้องกันทต. ชีลอง	เมือง	๐๘ ๑๖๙๙ ๑๐๐๒
๕	ป้องกัน ทต. ลาดใหญ่	เมือง	๐๖ ๓๐๒๑ ๑๕๘๙
๖	นิคม ชัยต. บ้านค่าย	เมือง	๐๘ ๖๒๕๐ ๘๖๕๙
๗	ป้องกันกุดตุ้ม	เมือง	๐๙ ๕๓/๘๖ ๐๙๓/๐
๘	ป้องกันนาผาย	เมือง	๐๙ ๙๐๑๘ ๕๓/๓/๓
๙	ป้องกันท่าหินโงม	เมือง	๐๘ ๕๓/๓/๓ ๕๙๓๒
๑๐	ป้องกันนาเลี้ยว	เมือง	๐๙ ๕๙๘๓ ๘๕๕๙
๑๑	ป้องกันบ้านค่าย	เมือง	๐๙ ๐๕๙๒ ๖๙๒๖
๑๒	ป้องกันหนองนาแซง	เมือง	๐๘ ๘๕๖๘ ๓๑๙๕
๑๓	ป้องกันห้วยค้อ	เมือง	๐๘ ๘๓/๕๘ ๓๘๑๑
๑๔	ป้องกันห้วยบง	เมือง	๐๙ ๓๓/๑๖ ๑๘๙๓
๑๕	ป้องกันลาดใหญ่	เมือง	๐๙ ๓๓๘๙ ๓๕๑๐
๑๖	ป้องกันโพมทอง	เมือง	๐๘ ๘๕๕๓ ๒๓๓๔
๑๗	ป้องกันโือโ	ภูเขียว	๐๙ ๕๓๑๕ ๐๐๐๓
๑๘	จำกัดอม ทต. ชำตุทอง	ภูเขียว	๐๙ ๑๘๖๓ ๓๖๕๐
๑๙	ป้องกัน ทต. บ้านแก้ง	ภูเขียว	๐๙ ๘๖๐๖ ๘๙๖๐
๒๐	ป้องกัน ทต. ชำตุทอง	ภูเขียว	๐๖ ๑๐๖๘ ๑๘๑๕
๒๑	ป้องกัน ทต. ภูเขียว	ภูเขียว	๐๙ ๓๙๐๕ ๓๓๘๒
๒๒	ป้องกัน ทต. บ้านเพชรภูเขียว	ภูเขียว	๐๙ ๐๕๙๕ ๑๙๓/๑
๒๓	ป้องกันโคกสะอาดภูเขียว	ภูเขียว	๐๘ ๔๕๑๕ ๒๘๔๐
๒๔	ป้องกันก่างโจน	ภูเขียว	๐๙ ๕๖๙๒ ๒๙๙๑
๒๕	ป้องกันกุดชุม	ภูเขียว	๐๙ ๓๕๔๖ ๕๕๕๕
๒๖	ป้องกันหนองตม	ภูเขียว	๐๙ ๘๑๖๑ ๘๑๕๑
๒๗	ป้องกันบ้านหัน	ภูเขียว	๐๙ ๑๐๑๓ ๓๑๕๕
๒๘	ป้องกันผักปัง	ภูเขียว	๐๘ ๓/๒๔๓ ๒๘๓/๘
๒๙	ป้องกันบ้านดอน	ภูเขียว	๐๙ ๓/๓๓๔ ๕๒๓/๓

๓๐	ป้องกันบ้านเพชร	ภูเขียว	๐๙ ๘๑๘๗ ๕๙๓๓	
๓๑	หัวหน้า สป. ทต. ห้วยยาง	คอนสาร	๐๘ ๑๑๘๔ ๙๑๓๒	
๓๒	ป้องกัน อบต. คอนสาร	คอนสาร	๐๙ ๙๓๒๓ ๕๒๓๕	
๓๓	ป้องกันทุ่งพระ	คอนสาร	๐๘ ๕๙๕๕ ๐๓๑๑	
๓๔	ป้องกันตงกลาง	คอนสาร	๐๙ ๙๐๕๒ ๙๙๕๕	
๓๕	ป้องกันตงบัง	คอนสาร	๐๘ ๘๓๐๑ ๕๘๖๙	
๓๖	ป้องกันทุ่งนาเลา	คอนสาร	๐๙ ๖๙๖๓ ๔๐๑๙	
๓๗	ป้องกันเนินคูณ	คอนสาร	๐๘ ๓๙๗๑ ๕๕๕๒	
๓๘	ประจักษ์ อปพร.	คอนสาร	๐๘ ๐๑๖๑ ๙๙๕๘	
๓๙	ป้องกัน ทต. คอนสวรรค์	คอนสวรรค์	๐๘ ๖๘๒๕ ๙๕๖๘	
๔๐	ป้องกันยางหวาย	คอนสวรรค์	๐๖ ๑๑๖๓ ๖๐๑๔	
๔๑	ป้องกันคอนสวรรค์	คอนสวรรค์	๐๘ ๒๕๖๕ ๙๖๘๔	
๔๒	ป้องกันห้วยไร่	คอนสวรรค์	๐๘ ๙๘๕๖ ๕๓๑๒	
๔๓	ป้องกันหนองขาม	คอนสวรรค์	๐๙ ๖๘๙๕ ๓๕๐๕	
๔๔	ป้องกันศรีสำราญ	คอนสวรรค์	๐๘ ๓๙๖๘ ๙๙๕๔	
๔๕	ป้องกันบ้านโสก	คอนสวรรค์	๐๘ ๔๕๖๑ ๘๕๕๖	
๔๖	ป้องกันเนินสำราญ	คอนสวรรค์	๐๘ ๘๒๘๐ ๓๖๕๖	
๔๗	ป้องกันโคกสังขย	คอนสวรรค์	๐๘ ๘๕๘๐ ๙๕๐๖	
๔๘	ป้องกันโคกสะอาด	คอนสวรรค์	๐๘ ๐๓๕๒ ๙๖๕๙	
๔๙	ป้องกัน ทต. หนองสังข์	แก้งคร้อ	๐๙ ๑๒๐๕ ๕๔๓๙	
๕๐	ป้องกัน ทต. นาหนองทุ่ม	แก้งคร้อ	๐๘ ๑๓๑๕ ๖๘๓๙	
๕๑	ป้องกัน ทต. แก้งคร้อ	แก้งคร้อ	๐๙ ๕๖๓๔ ๔๓๙๐	
๕๒	ป้องกันร่องสามหมอ	คอนสวรรค์	๐๖ ๒๙๒๙ ๙๖๘๑	
๕๓	ป้องกันหนองขาม	แก้งคร้อ	๐๖ ๕๓๙๕ ๔๑๔๑	๐๙ ๕๒๓๓ ๕๕๙๙
๕๔	ป้องกันบ้านแก้ง	แก้งคร้อ	๐๖ ๔๔๒๖ ๓๓๑๕	
๕๕	ป้องกันหลุมคา	แก้งคร้อ	๐๘ ๑๓๕๓ ๕๕๖๙	
๕๖	ป้องกันท่ามะไฟหวาน	แก้งคร้อ	๐๘ ๑๐๖๘ ๕๘๐๐	
๕๗	ป้องกันร่องสามหมอ	แก้งคร้อ	๐๘ ๓๐๑๓ ๘๐๐๙	
๕๘	ป้องกันเก่าชาติ	แก้งคร้อ	๐๘ ๔๔๘๓ ๒๐๓๘	
๕๙	ป้องกันโคกสูง	แก้งคร้อ	๐๙ ๒๒๙๒ ๙๗๓๘	

๖๐	ป้องกัน ทต. ตลาดแร้ง	บ้านเขว้า	๐๘ ๑๙๓๖ ๖๑๐๖	
๖๑	ป้องกัน ทต. สุ่มล่าชี	บ้านเขว้า	๐๘ ๐๑๖๔ ๔๘๔๙	
๖๒	ป้องกัน ทต. ฟุ้งทอง	บ้านเขว้า	๐๘ ๔๑๒๓ ๙๕๒๕	
๖๓	ป้องกัน ทต. บ้านเขว้า	บ้านเขว้า	๐๘ ๓๓๓๗ ๒๓๕๕	
๖๔	ป้องกันภูแลนคา	บ้านเขว้า	๐๙ ๒๕๓๗ ๔๖๕๔	
๖๕	ป้องกันโนนแดง	บ้านเขว้า	๐๙ ๑๐๑๙ ๖๑๖๘	๐๘ ๙๑๑๔ ๘๐๙๑
๖๖	ป้องกันชีบน	บ้านเขว้า	๐๘ ๕๘๘๓ ๓๔๑๖	
๖๗	ป้องกัน ทต. บ้านเต่า	บ้านแท่น	๐๘ ๙๘๒๙ ๖๐๑๕	
๖๘	ป้องกันบ้านแท่น	บ้านแท่น	๐๘ ๙๕๔๒ ๙๘๕๑	๐๘ ๑๓๓๗ ๓๙๓๔
๖๙	ป้องกันสามสวน	บ้านแท่น	๐๘ ๓๘๓๗ ๐๒๑๙	
๗๐	ป้องกันหนองคู	บ้านแท่น	๐๙ ๐๒๓๖ ๕๘๖๖	
๗๑	ป้องกันวังทอง	ภักดีชุมพล	๐๘ ๘๓๖๘ ๙๔๙๙	
๗๒	ป้องกันแหลมทอง	ภักดีชุมพล	๐๘ ๖๐๒๕ ๙๕๐๘	
๗๓	ป้องกันเจ้าทอง	ภักดีชุมพล	๐๙ ๘๕๘๔ ๘๐๓๓	
๗๔	ป้องกันโป่งนก	เทพสถิต	๐๘ ๔๘๒๓ ๒๑๒๓	
๗๕	ป้องกันนาอาจกลัก	เทพสถิต	๐๙ ๘๒๒๕ ๕๘๓๐	
๗๖	หัวหน้า สป. บ้านไร่	เทพสถิต	๐๙ ๓๕๒๕ ๙๔๑๕	
๗๗	ป้องกัน ทต. หนองบัวแดง	หนองบัวแดง	๐๘ ๕๓๘๙ ๑๓๓๗	
๗๘	ป้องกัน ทต. หลวงศิริ	หนองบัวแดง	๐๘ ๓๕๖๘ ๖๓๖๒	
๗๙	ป้องกันภูตชุมแสง	หนองบัวแดง	๐๙ ๘๖๓๕ ๙๘๔๓	
๘๐	ป้องกันนางแดด	หนองบัวแดง	๐๙ ๐๑๘๑ ๙๐๙๔	
๘๑	ป้องกันหนองวาง	หนองบัวแดง	๐๘ ๒๑๒๓ ๙๓๑๖	
๘๒	ป้องกันวังธมภู	หนองบัวแดง	๐๘ ๖๑๕๑ ๓๓๖๗	
๘๓	ป้องกันนางแดด	หนองบัวแดง	๐๙ ๐๑๘๑ ๙๐๙๔	๐๘ ๕๕๙๙ ๕๖๙๓
๘๔	ป้องกันคูเสื่อง	หนองบัวแดง	๐๙ ๑๓๓๗ ๕๓๑๓	
๘๕	ป้องกันชัยใหญ่	ชัยใหญ่	๐๘ ๐๑๙๕ ๕๓๙๙	
๘๖	ป้องกันตะโกทอง	ชัยใหญ่	๐๘ ๓๒๓๑ ๙๕๒๐	
๘๗	ป้องกันท่ากุ่ม	ชัยใหญ่	๐๙ ๓๐๘๕ ๙๓๖๖	
๘๘	ป้องกัน ทต. หนองบัวโคก	จัตุรัส	๐๘ ๐๗๒๓ ๕๕๕๖	
๘๙	ป้องกัน ทต. หนองบัวใหญ่	จัตุรัส	๐๘ ๙๕๒๓ ๓๓๘๒	

๙๐	หัวหน้า สป. ทต. จตุรัส	จตุรัส	๐๙ ๒๗/๕๓ ๕๘๑๙	
๙๑	ป้องกันกุดน้ำใส	จตุรัส	๐๙ ๓๘๑๖ ๕๖๘๘	
๙๒	ป้องกันโนนกกอก	จตุรัส	๐๖ ๑๔๙๒ ๘๓๙๘	
๙๓	ป้องกันบ้านกกอก	จตุรัส	๐๘ ๖๒๔๐ ๔๓๒๕	
๙๔	ป้องกันบ้านขาม	จตุรัส	๐๙ ๓๔๙๑ ๙๒๔๕	
๙๕	ป้องกันหนองบัวบาน	จตุรัส	๐๙ ๓๐๘๔ ๑๔๑๐	
๙๖	ป้องกันหนองโคน	จตุรัส	๐๘ ๘๐๓๖ ๖๖๙๘	
๙๗	ป้องกันละหาน	จตุรัส	๐๙ ๓/๓๔๓ ๓๖๔๘	
๙๘	ป้องกันล้มปอย	จตุรัส	๐๘ ๑๙๙๙ ๓๑๒๔	
๙๙	ป้องกัน ทต. บ้านเพชร	บำเหน็จณรงค์	๐๘ ๑๙/๐๙ ๕๘๙๔	
๑๐๐	ป้องกัน ทต. บำเหน็จณรงค์	บำเหน็จณรงค์	๐๙ ๘๒๖๓ ๓๒๖๕	
๑๐๑	ป้องกันเกาะมะนาว	บำเหน็จณรงค์	๐๘ ๙๘๕๕ ๓๙๕๕	
๑๐๒	ป้องกันโคกเพชรพัฒนา	บำเหน็จณรงค์	๐๙ ๔๑๔๓ ๕๓๖๒	
๑๐๓	ป้องกันบ้านเพชร	บำเหน็จณรงค์	๐๙ ๓๓๖๔ ๙๒๐๖	
๑๐๔	ป้องกันบ้านชนวน	บำเหน็จณรงค์	๐๘ ๒๓๓๘ ๒๙๙๙	
๑๐๕	ป้องกัน ทต. ห้วยแย้	หนองบัวระเหว	๐๙ ๓/๓๒๙ ๓/๔๒๕	
๑๐๖	ป้องกัน ทต. หนองบัวระเหว	หนองบัวระเหว	๐๙ ๘๕๘๕ ๘๙๙๕	๐๘ ๔๓๙/๙ ๒๙๙๕
๑๐๗	ป้องกันกะฮาด	เนินสง่า	๐๙ ๑๘๓๑ ๘๙๕๓	
๑๐๘	ป้องกัน ทต. เกษตรสมบูรณ์	เกษตรสมบูรณ์	๐๘ ๑๑๕๑ ๓๔๕๐	
๑๐๙	ป้องกัน ทต. บ้านเตื่อ	เกษตรสมบูรณ์	๐๘ ๑๙/๙๐ ๕๘๖๘	
๑๑๐	ป้องกัน ทต. บ้านเป้า	เกษตรสมบูรณ์	๐๘ ๘๕๘๒ ๕๕๙๘	
๑๑๑	ป้องกันกุดเลาะ	เกษตรสมบูรณ์	๐๙ ๘๙๘๔ ๕๖๑๒	
๑๑๒	ป้องกันบ้านบัว	เกษตรสมบูรณ์	๐๘ ๑๙๖๓ ๔๑๑๖	
๑๑๓	ป้องกันบ้านยาง	เกษตรสมบูรณ์	๐๘ ๔๐๒๙ ๙/๑๙๙	
๑๑๔	ป้องกันสระโพนทอง	เกษตรสมบูรณ์	๐๖ ๓๐๓๒ ๒๓๕๓	